



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่อง

1. 'ธรรมนัส'ปิดอ่าวไทยให้ปลาวางไข่
2. เร่งเดินหน้าโครงการรักษาเสถียรภาพราคาหมู
3. เตือนภัยผู้บริโภค ยกระดับความปลอดภัยอาหาร
4. สถานการณ์แก๊สคร่าวเรืออย่างยั่งยืน
5. ขยายผลผืนป่าแผ่นดินที่พอสร้าง 6 พันกว่าครัวเรือนอยู่ดีกินดี
6. กระบี่จัดงานเกษตรแฟร์-โอท็อป
7. เร่งแก้ปัญหาหนี้ ครัวเรือน ให้เศรษฐกิจไทยเติบโต
8. เชิญใหม่เดินหน้าแก้ฝุ่น ใบไม้1ถุงแลกปุ๋ยลดเผา
9. สนค.แนะนำธุรกิจบริการพลิก4ด้าน รับมือพฤติกรรมผู้บริโภคยุคเอไอ
10. คอลัมน์: เกษตรวันนี้

สื่อ

- ข่าวสด (กรอบบ่าย)  
เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)  
เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)  
มติชน (กรอบบ่าย)  
ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)  
เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)  
ข่าวสด (กรอบบ่าย)  
มติชน (กรอบบ่าย)  
มติชน (กรอบบ่าย)  
เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)

\*\*\*\*\*

## 'ธรรมนัส'ปิดอ่าวไทยให้ปลาวางไข่

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดศักราชหลังเป็นประธานประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน พื้นที่ทะเลอ่าวไทย ประจำปี 2567 ณ ท่าเทียบเรือประมงชุมพร ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ชุมพร ว่าเป็นการดำเนินมาตรการในพื้นที่อ่าวไทยตอนกลาง 2 ช่วงเวลา ได้แก่ ระหว่างวันที่ 15 ก.พ.-15 พ.ค. ตั้งแต่ปลายแหลมเขาม่องล่าย จ.ประจวบคีรีขันธ์ ถึงอ.คอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี และระหว่างวันที่ 16 พ.ค.-14 มิ.ย. ในบริเวณอาณาเขตตามแผนที่แนบท้ายของประกาศปิดอ่าวไทยตอนกลาง และเขตต่อเนื่องตั้งแต่ปลายแหลมเขาม่องล่าย ถึงอ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

บริเวณพื้นที่อ่าวไทยรูปตัว ก 2 ช่วงระยะเวลา ได้แก่ ระหว่างวันที่ 15 มิ.ย.-15 ส.ค. ในพื้นที่อ่าวไทยตอนในฝั่งตะวันตกของ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร และระหว่างวันที่ 1 ส.ค.-30 ก.ย.ในพื้นที่อ่าวไทยตอนในด้านเหนือของจ.สมุทรสาคร กรุงเทพฯ สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา และชลบุรี

ทั้งนี้ ปี 2566 พบว่าปริมาณการจับปลาทูในอ่าวไทยมีปริมาณมากถึง 41,310 ตัน คิดเป็นมูลค่า 3,316.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16% และพ่อแม่ปลาทูมีความสมบูรณ์ในอัตราที่สูงเกือบ 100% อีกทั้งยังพบการแพร่กระจายของลูกปลาทู-ปลาลังและสัตว์น้ำเศรษฐกิจชนิดอื่นในพื้นที่ที่ประกาศใช้มาตรการ

## เร่งเดินหน้าโครงการรักษาเสถียรภาพราคาหมู

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า ที่ประชุมหรือแนวทางขับเคลื่อนการรักษาเสถียรภาพราคาสุกรหน้าฟาร์ม โดยหารือกับตัวแทนสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ นำโดย นายสิทธิพันธ์ ธนเกียรติภกิจญา นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ และโมเดิร์นเทรด โดยที่ประชุม ได้ข้อสรุปกิจกรรมที่จะดำเนินการร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้ 1. โมเดิร์นเทรดทุกบริษัทใช้มาตรการขอความร่วมมือผู้จัดหาสินค้าแต่ละพื้นที่ (Supplier) ให้รับซื้อสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม สอดคล้องตามราคาที่สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติประกาศแนะนำ 2. โมเดิร์นเทรดทุกบริษัทจัดซื้อเนื้อและผลิตภัณฑ์สุกรจากโรงฆ่าหรือสถานที่รวบรวมคัดแต่งที่ได้มาตรฐานตามที่กรมปศุสัตว์ให้การรับรองและสามารถตรวจสอบย้อนแหล่งผลิตได้ถึงฟาร์ม 3. สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติแจ้งขอความร่วมมือจากเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรให้ขายสุกรมีชีวิตตามราคาที่สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติประกาศแนะนำ 4. บริษัท Makro แสดงความจำนงพร้อมรับซื้อซากลูกสุกรในรูปแบบแช่แข็งพร้อมปรุง เพื่อนำไปจำหน่ายให้แก่ผู้ประกอบการทำหมูหัน ตามโครงการรักษาเสถียรภาพราคาสุกร

โมเดิร์นเทรดทุกบริษัทและสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติให้ความร่วมมือกับกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อขับเคลื่อนโครงการรักษาเสถียรภาพราคาสุกร โดยจะประสานข้อมูลกันอย่างใกล้ชิด สำหรับความร่วมมือในการขับเคลื่อนการรักษาเสถียรภาพราคาสุกรหน้าฟาร์มตามมติ Pig Board จะช่วยทำให้ราคาสุกรหน้าฟาร์มมีเสถียรภาพในระดับที่เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อยพออยู่ได้.

## เดือนภัยผู้บริโภค ยกกระดับความปลอดภัยอาหาร

นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า ระบบแจ้งเตือนความปลอดภัยอาหารและอาหารสัตว์ของไทย เป็นระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลสำหรับหน่วยงานภาครัฐ เมื่อมีการตรวจพบสินค้าเกษตรและอาหารที่มีความไม่ปลอดภัย เช่น พบสารเคมีทางการเกษตรตกค้างเกินค่ามาตรฐาน ครอบคลุมไปถึงสินค้านำเข้า สินค้าที่วางจำหน่ายในตลาด สินค้าตรวจก่อนส่งออก และสินค้าส่งออกที่ได้รับแจ้งเตือนจากประเทศปลายทาง โดย มกอช. เป็นผู้ก่อตั้งและดูแลระบบอ้างอิงจากระบบแจ้งเตือนความปลอดภัยอาหารของสหภาพยุโรป จำนวน 7 หน่วยงาน ได้แก่ กรมวิชาการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมการข้าว สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ มกอช.

เลขาธิการ มกอช. ได้กล่าวเน้นย้ำถึงประโยชน์ของระบบความปลอดภัยอาหารและอาหารสัตว์ของไทย ในฐานะเครื่องมือในการสื่อสารความเสี่ยงระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกัน และระหว่างภาครัฐกับผู้บริโภค โดยบุคคลทั่วไปสามารถเข้าชมเว็บไซต์เพื่อเรียกดูข้อมูลสินค้าเกษตรและอาหารที่แต่ละ



หน่วยงานตรวจพบว่ามีความปลอดภัย ซึ่งจะเป็นการสร้างความรู้ด้านความปลอดภัยอาหารแก่ผู้บริโภค อีกทั้งเพิ่มความระมัดระวังในการเลือกบริโภคอาหารที่ไม่ปลอดภัย หาก



เสียงอาหารที่มีความเสี่ยง โดยสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ที่ <http://www.thrasff.net/>

หากทุกหน่วยงานนำเข้าข้อมูลอย่างครอบคลุมและสม่ำเสมอ จะเป็นการบูรณาการข้อมูลสถิติด้านความปลอดภัยอาหารในภาพรวมของไทย ทำให้ไทยมีฐานข้อมูลปัญหาความปลอดภัยอาหารที่พบ ทั้งในสินค้านำเข้า ส่งออก และวางจำหน่ายในตลาด ว่าสินค้าชนิดใดมีการตรวจพบการปนเปื้อนได้บ่อย และตรวจพบสารอันตรายประเภทใดบ้าง ซึ่งล้วนเป็นข้อมูลสำคัญในการจัดทำนโยบายการควบคุมความปลอดภัยอาหาร เพื่อยกระดับความปลอดภัยอาหารภายในประเทศ ตลอดจนป้องกันและแก้ไขปัญหาการพบสารตกค้างในสินค้าเกษตรและอาหารที่ส่งออกไปต่างประเทศอีกด้วย.

# สถานการณ์

## แก้หนี้ครัวเรือนอย่างยั่งยืน

หนี้ครัวเรือนของประชาชนในประเทศไทยเพิ่มขึ้น จากไตรมาสก่อน คิดเป็นสัดส่วน GDP ของประเทศ ร้อยละ 90.9

ปัญหาหนี้ครัวเรือนมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นจากความผันผวนทางเศรษฐกิจ การเงิน และการเมือง ระหว่างประเทศ รวมทั้งแนวโน้มที่สถานการณ์หนี้ครัวเรือนจะปรับตัวสูงขึ้นในอนาคต จึงมีหน่วยงานจากภาครัฐ นำโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่มีหน้าที่ในการแนะนำส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จัดทำโครงการแก้ไขปัญหานี้ขึ้นและพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรด้วยระบบสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหานี้ค้างชำระของสมาชิกสหกรณ์ ภาคการเกษตร สหกรณ์นอกภาคการเกษตร และกลุ่มเกษตรกรได้อย่างยั่งยืน

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เปิดเผยว่า ที่ผ่านมตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 ถึงปี 2566 กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ดำเนินการขับเคลื่อน มีนโยบายให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาหนี้ของสมาชิกอย่างจริงจังสามารถนำไปปฏิบัติให้เห็นผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว

วิธีการแก้ไขปัญหาหนี้ก่อนอื่นต้องแยกอายุลูกหนี้ของสมาชิก จัดกลุ่มประเภทลูกหนี้ จัดลำดับความสำคัญในการแก้ไขปัญหา และจัดกลุ่มเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์เข้าไปดำเนินการขับเคลื่อน การแก้ไขปัญหานี้ขึ้นของสมาชิกสหกรณ์ เดินหน้าลดหนี้ต่อเนื่องไปพร้อมกับสร้างอาชีพสร้างรายได้ เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรกินดีอยู่ดี พัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยระบบสหกรณ์





โดยผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาหนี้ค้ำชำระของสมาชิกสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร ที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดรายงาน ตั้งแต่พฤษภาคมถึงกันยายน 2566 มีสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการแก้ไขปัญหาหนี้ค้ำชำระ 26,954 ราย หนี้ค้ำเฉลี่ยที่ได้รับการแก้ไขลดลงของผลการดำเนินงานของจังหวัด ร้อยละ 19.60 และแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้ค้ำชำระฯ ของจังหวัด ซึ่งมีวิธีการเจรจาติดตาม เร่งรัดหนี้ (การลด/งดคิดดอกเบี้ย) และค่าปรับ รวมถึงการพักชำระหนี้ ร้อยละ 86.84

“ในปี 2567 กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินและ



วิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ  
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

พัฒนาคุณภาพชีวิต สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรด้วยระบบสหกรณ์ต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา โดยให้สร้าง ทบทวน แต่งตั้ง ทีมงานแก้ไขปัญหานี้ค้างชำระของสหกรณ์ ประกอบด้วยทีมคณะทำงานและทีมงานส่งเสริมการแก้ไขปัญหานี้ของจังหวัด และทีมปฏิบัติการของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหานี้สินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้มีผลสำเร็จเพิ่มขึ้น และในปีให้ทีมได้ชงกับทีมปฏิบัติร่วมกันดำเนินการจัดทำแผนการแก้ไขปัญหานี้สมาชิก แผนส่งเสริมอาชีพ และจัดทำคลินิกแก้หนี้” นายวิศิษฐ์ กล่าวทิ้งท้าย



# ขยายผลผืนป่าแผ่นดินที่พอสว่าง 6 พันกว่าไร่เร็วร้อยยู่ดีกินดี



“เดิมพื้นที่แถบนี้เป็นที่ดินเสื่อมโทรมบางส่วนเป็นขั้นหินปลูกพืชอะไรแทบไม่ได้ปี2529 ในหลวงรัชกาลที่ 9 มีพระราชดำริให้ดำเนินการศึกษาวิธีการปรับปรุงบำรุงดินที่เสื่อมโทรมให้สามารถใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูกได้ ทดสอบ วางแผนและจัดระบบปลูกพืชที่เหมาะสม

กับสภาพพื้นที่ โดยดำเนินการในลักษณะเป็น ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงร่วมมือกันปรับปรุงฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรม โดยการใช้ปุ๋ยหมักปุ๋ยอินทรีย์น้ำและปุ๋ยพืชสด รวมถึงหญ้าแฝกฟื้นฟูดิน และรักษาความชุ่มชื้นในดิน พร้อมกับปลูกพืชคลุมดิน ทำให้ดินมีความ

อุดมสมบูรณ์ขึ้น จนชาวบ้านสามารถปลูกพืชผล มีรายได้ที่มั่นคงเลี้ยงครอบครัวได้เป็นอย่างดีมาจนวันนี้”

นายอนุรักษ์ บัวกลีกลาย ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ถึงที่มาของอีกหนึ่งโครงการผืนป่าและแผ่นดินที่พอสร้าง จนเกิดการ



สานต่อมาถึงรุ่นหลัง... โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มฯ ปัจจุบันได้ขยายผลองค์ความรู้การพัฒนาไปสู่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป 6,155 ครัวเรือน ให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน พัฒนาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติทั้งดิน น้ำ ป่าไม้ กลับคืนความสมบูรณ์ โดยเฉพาะการฟื้นฟูป่าไม้ ที่ได้ดำเนินการตามแนวพระราชดำริคือ การปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก พบว่าสภาพป่าที่เป็นป่าเต็งรังกลายเป็นป่าเบญจพรรณ

อย่างสมบูรณ์

ทั้งนี้ชาวบ้านในหมู่บ้านรอบศูนย์ฯ จะเข้ามาเรียนรู้กิจกรรมต่างๆ ภายในศูนย์อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาดินลูกรัง ดินตื้น ไม่สามารถทำการเกษตรได้ ให้กลับมาใช้ประโยชน์เพื่อการเพาะปลูกได้อีกครั้ง โดยปัจจุบันมีศูนย์เรียนรู้ที่เป็นเกษตรกรตัวอย่าง อยู่บริเวณรอบโครงการ

กว่า 10 แปลง เกษตรกรเหล่านี้จะมีการรวมกลุ่มเป็นกลุ่มเกษตรกรเครือข่าย ร่วมกันขยายผลองค์ความรู้ด้านต่างๆ ไปสู่เกษตรกรรายอื่นที่สนใจอย่างต่อเนื่อง ทำให้การขยายผลสำเร็จของโครงการสามารถขยายสู่เกษตรกรอย่างกว้างขวางในปัจจุบัน โดยปีที่ผ่านมา มีผู้สนใจเข้าศึกษาดูงานกว่า 100,000 คน และมีผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ 290 คน.

กร วัฒนวินิล

## กระบี่จัดงานเกษตรแฟร์-โอท็อป



ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ลานพระอาทิตย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ นายสมศักดิ์ กิตติธรรกุล นายก อบจ.กระบี่ นายเกียรติศักดิ์ นาดีเลิศ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่ นายชัยวุฒิ ครุฑมาศ พัฒนาการจังหวัดกระบี่ นายวัฒน์ เรืองสมุทร ที่ปรึกษานายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ ร่วมแถลงข่าวการจัดงานเกษตรแฟร์และโอท็อปจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 11 และโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรให้กับเกษตรกร ระหว่างวันที่ 20-26 ก.พ. 67

นายสมศักดิ์ กล่าวว่ จ.กระบี่ มีพื้นที่การเกษตร ประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ทั้งหมด มีพืชเศรษฐกิจที่สำคัญปาล์มน้ำมันและยางพารา เป็นอาชีพหลักสร้างงานสร้างรายได้ให้ชาวกระบี่ ทาง อบจ.กระบี่ จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาความรู้เพิ่มศักยภาพด้านภาคการเกษตร และกลุ่มสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ จึงได้บูรณาการกับหน่วยงานในจังหวัดสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดงานดังกล่าวขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาการรับรู้ สร้างความเข้าใจให้กับกลุ่มเกษตรกร ในการยกระดับเพิ่มมูลค่าสินค้า บริการให้เติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการสร้างเครือข่ายผู้ผลิตสินค้าและบริการให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน เป็นการส่งเสริมและกระตุ้นให้เกษตรกรมีการพัฒนาผลผลิตด้านการเกษตรสู่เวทีการประกวดต่าง ๆ พร้อมนำไปจำหน่ายเพื่อการขยายตลาดต่อไป คาดเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า 50 ล้านบาท

ด้านนายเกียรติศักดิ์เปิดเผยว่า งานดังกล่าวเป็นงานที่พี่น้องเกษตรกรได้รับผลประโยชน์โดยทั่วกัน ภายในงานมีนิทรรศการให้ความรู้ทางวิชาการทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและภาคประชาชนจาก 21 หน่วยงาน การอบรมให้ความรู้ความเข้าใจแก่เกษตรกร เรื่องพัฒนาความรู้ยางพาราทั้งระบบเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพชาวสวนยางพาราและก้าวไปสู่สมาร์ทฟาร์มเมอร์ เรื่องเคล็ดลึกลับถ่ายภาพสินค้าให้ดูแพง ทำคอนเทนต์ให้ปัง และโพสต์อย่างไรให้น่าสนใจ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ เรื่องจำหน่ายสินค้าผ่านสื่อออนไลน์

นอกจากนี้มีการประกวดกล้วยไม้รองเท้านารีเหลืองกระบี่และกล้วยไม้สายพันธุ์อื่น ๆ อีกมากมาย การแข่งขันกรีดยางพาราชิงแชมป์ จ.กระบี่ และการประกวดบอนไซ โดยภาคกลางคืนมีการแสดงดนตรี 3 วงดังของ จ.กระบี่ สลับสับเปลี่ยนกันมาให้ความบันเทิง

ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวกระบี่และจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามายัง จ.กระบี่ ได้แวะเข้าชมและจับจ่ายสินค้าภายในงานเกษตรแฟร์และโอท็อปจังหวัดกระบี่ จากร้านค้าที่มาจำหน่ายสินค้าและบริการมากกว่า 200 ร้านค้าจากทั่วทุกภาคของประเทศไทย รวมถึงสินค้าโดดเด่นของจังหวัดกระบี่ด้วย ทั้งประเภทอาหารปรุงสด เฟอ์ริเจอร์ สัตว์เลี้ยง ต้นไม้และพันธุ์ไม้ ผลไม้ เครื่องจักรกลทางการเกษตรที่มีคุณภาพราคาที่เหมาะสม การจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปที่ผ่านการรับรองมาตรฐานมาให้ได้เลือกซื้อในราคาย่อมเยา.

# เร่งแก้ปัญหาหนี้ ครัวเรือน ให้เศรษฐกิจไทยเติบโต

## ปัญหาหนี้ ครัวเรือนส่งผลกระทบต่อสังคมไทยและเศรษฐกิจที่สะสมมานาน เร่งแก้ช่วยเหลือเงินหน้าลดหนี้ พร้อมกับสร้างอาชีพ สร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยระบบสหกรณ์

จากสถานการณ์หนี้ครัวเรือนของประชาชนในประเทศไทยที่เพิ่มขึ้น โดยสัดส่วนหนี้ครัวเรือนไตรมาส 3 ปี 2566 ขยายตัวร้อยละ 0.69 เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อน คิดเป็นสัดส่วน GDP ของประเทศ ร้อยละ 90.9 และยังคงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นจากความผันผวนทางเศรษฐกิจ การเงิน และการเมืองระหว่างประเทศ

“ปัจจุบันพบว่า 90% ของครัวเรือนเกษตรกรไทยมีหนี้สินจำนวนเฉลี่ยมากถึง 450,000 บาทต่อครัวเรือน และพบว่า 30% ของครัวเรือนมีหนี้คงค้างเกิน 500,000 บาท ในส่วนของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ระดับหนี้สิน เฉลี่ยของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นจาก 203,520 บาทต่อคน ในปี 2564 เพิ่มขึ้นเป็น 209,865.05 บาทต่อคน ในปี 2565 หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 3.12 สมาชิก

ใช้บริการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในรูปแบบเงินกู้ยืม ถูกหนี้การค้า และลูกหนี้บริการเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการลงทุนเพื่อประกอบอาชีพ ใช้ชำระหนี้สินเดิม ใช้จ่ายในครัวเรือน” นายวิศิษฐ์ กล่าว

แนวโน้มที่สถานการณ์หนี้ครัวเรือนจะปรับตัวสูงขึ้นในอนาคต จึงมีหน่วยงานจากภาครัฐ นำโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่มีหน้าที่ในการแนะนำส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จัดทำโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินและพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรด้วยระบบสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตร สหกรณ์นอกภาคการเกษตร และกลุ่มเกษตรกรได้อย่างยั่งยืน



วิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ  
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์



นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 ถึงปี 2566 กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ดำเนินการขับเคลื่อน มินิโยบายให้มีความสำคัญในการแก้ไขปัญหาหนี้ของสมาชิกอย่างจริงจัง สามารถนำไปปฏิบัติให้เห็นผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว วิธีการแก้ไขปัญหาหนี้ ก่อนอื่นต้องแยกอายุลูกหนี้ของสมาชิก จัดกลุ่มประเภทลูกหนี้ จัดลำดับความสำคัญในการแก้ไขปัญหา และจัดกลุ่มเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์เข้าไปดำเนินการขับเคลื่อน การแก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์ เดินหน้าลดหนี้ต่อเนื่องไปพร้อมกับสร้างอาชีพ สร้างรายได้ เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรกินดีอยู่ดี พัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยระบบสหกรณ์

โดยผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาหนี้ค้ำชำระของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดรายงาน ตั้งแต่พฤษภาคมถึงกันยายน 2566 มีสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการแก้ไขปัญหาหนี้ค้ำชำระ 26,954 ราย หนี้ค้ำเฉลี่ยที่ได้รับการแก้ไขลดลงของผลการดำเนินงานของจังหวัดร้อยละ 19.60 และแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้ค้ำชำระฯ ของจังหวัด ซึ่งมีวิธีการเจรจาติดตามเร่งรัดหนี้ (การลด/งดคิดดอกเบี้ย) และค่าปรับ รวมถึงการพักชำระหนี้ ร้อยละ 86.84

ผลตอบรับของสมาชิกมีความต้องการแก้ไขหนี้ค้ำชำระ ได้มีการให้ความร่วมมือกับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในกิจกรรมต่างๆ ในการแก้หนี้ เช่น กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ ฟันฟวยชีพเดิม และพัฒนาอาชีพใหม่และอาชีพเสริม ส่งเสริม แนะนำปรับเปลี่ยนวิธีการปลูกพืชลักษณะเดิมที่ทำอยู่ เป็นพืชระยะสั้น สมาชิกนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้เพื่อลดค่าใช้จ่าย เพิ่มรายได้มากขึ้น

# เชียงใหม่เดินหน้าแก้ฝุ่น ไข่ม้วน 1 ถุง แลกปุ๋ยลดเผา

นครเชียงใหม่ระดมกำลังออกทำความสะอาดรอบคูเมืองชั้นนอก สร้างความชุ่มชื้นในอากาศ ชวนประชาชนนำเศษไข่ม้วนแลกปุ๋ยหมัก (อ่านต่อหน้า 12)

## ต่อจากหน้า 1

### แก้ฝุ่น

#### กทม.ประกาศให้ทำงานบ้าน2วัน

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประกาศหน่วยงาน กทม.ให้ทำงานอยู่บ้านหรือเวิร์กฟรอมโฮม และขอความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน จำนวน 151 แห่ง (60,279 คน) ในวันที่ 15-16 ก.พ. สำหรับโรงเรียนในสังกัด กทม. ยังคงเปิดตามปกติ เนื่องจากโรงเรียนเป็นพื้นที่เซฟโซนที่มีการทำห้องเรียนปลอดฝุ่น สำหรับป้องกันฝุ่นให้แก่เด็กนักเรียน มีการแจกหน้ากากอนามัย และได้กำหนดแนวทางปฏิบัติ เช่น งดกิจกรรมกลางแจ้ง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้บริหารในพื้นที่

ทั้งนี้ ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศ กทม. รายงานค่า PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร วันที่ 14 ก.พ.67 ณ เวลา 11.00 น มีค่ามากกว่า 75 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ขึ้นไป อยู่ในระดับสีแดง มีผลกระทบต่อสุขภาพ จำนวน 20 เขต คือ คลองสามวา ทวีวัฒนา ธนบุรี บางกอกน้อย บางเขน บางบอน บางพลัด บึงกุ่ม ประเวศ ลาดกระบัง หนองแขม หนองจอก คันนายาว ดลิ่งชั้น บางนา ปทุมวัน บึงกุ่ม ปรามาศดุสิตพ่าย มีนบุรี ยานนาวา หลักสี่ และยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น พร้อมมีการแจ้งเตือนใน LINE ALERT

#### ค่าฝุ่นพิษยังหนักต่อเนื่อง

นอกจากนี้ กรมควบคุมมลพิษได้คาดการณ์สถานการณ์ค่า PM2.5 ในพื้นที่ กทม.และปริมณฑล ว่ามีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นระหว่างวันที่ 14-17 ก.พ. ส่วนกรมอุตุนิยมวิทยา ได้คาดการณ์แนวโน้มการระบายอากาศบริเวณ

กทม.และปริมณฑล ระหว่างวันที่ 14-15 ก.พ. ว่ามีการระบายอากาศอ่อน ประกอบกับอากาศใกล้พื้นผิวมีลักษณะปิด ส่งผลให้ความเข้มข้นของฝุ่นละอองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยทิศทางลมระหว่างวันที่ 14-15 ก.พ. เป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือ และลมตะวันออก ซึ่งพื้นที่ กทม. เป็นพื้นที่ท้ายลม อีกทั้งระหว่างวันที่ 10-13 ก.พ. มีจุดเผาจำนวนมากในประเทศไทยทั้งบริเวณภาคกลางและอีสาน (3,241 จุด) และกัมพูชา (14,939 จุด)

#### ปลัดกทม.แจ้งมาตรการเข้ม

พล.วันชัย วัฒนะ ปลัดกรุงเทพมหานคร ได้ออกหนังสือสั่งการถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เพิ่มความเข้มงวด และดำเนินการตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหามลพิษ PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปี 2567 ดังนี้ 1.เข้มงวดตรวจวัดตรวจจับรถยนต์ดำทุกประเภทร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2.ประสานสถานีตำรวจท้องที่อำนวยความสะดวกและกวดขันห้ามจอดรถในถนนสายหลัก สายรองตลอดเวลา 3.ขอความร่วมมือทำงานหรือปฏิบัติงานในที่พัก (Work From Home) ใช้รถแท็กซี่ที่เป็นมิตร 4.ประชาสัมพันธ์ประชาชนให้บำรุงรักษาเครื่องยนต์และลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว 5.ควบคุมสถานประกอบการ กิจการในพื้นที่ไม่ให้ปล่อยมลพิษอากาศเกินค่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนด 6.ขอความร่วมมือผู้ประกอบการ ทำ Big Cleaning สถานที่ก่อสร้างและแพลนต์ปูน งดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองจากการก่อสร้างทุกประเภท

7.เข้มงวดตรวจตราควบคุมไม่ให้มีการเผาขยะหรือการเผาในที่โล่งทุกประเภท 8.เพิ่มความถี่ในการล้างและดูดฝุ่นถนน ทำความสะอาดป้ายรถเมล์ 9.ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้พร้อมแนะนำวิธีป้องกันสุขภาพ

อนามัยจากฝุ่นละออง PM2.5 10.ออกหน่วยบริการสาธารณสุขและหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ 11.ดำเนินการตามมาตรการลดฝุ่นละออง PM2.5 ในโรงเรียนอย่างเคร่งครัด และลดผลกระทบต่อสุขภาพของนักเรียนในโรงเรียน

#### 39จว.พบค่าฝุ่นเกินมาตรฐาน

ขณะที่ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, กรมควบคุมมลพิษ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เกาะติดสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 แบบรายชั่วโมง ด้วยข้อมูลจากดาวเทียมผ่านแอปพลิเคชัน เซ็คฝุ่น เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 พบ 39 จังหวัดของประเทศไทยมีค่าฝุ่นเกินเกณฑ์มาตรฐานในระดับสีแดง มีผลกระทบต่อสุขภาพและระบบทางเดินหายใจ โดย 5 อันดับแรก คือ จ.สมุทรสาคร 162.1 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) กรุงเทพฯ 146.3 มคก./ลบ.ม. จ.สมุทรปราการ 140.5 มคก./ลบ.ม. จ.นนทบุรี 136.8 มคก./ลบ.ม. และ จ.นครปฐม 136.2 มคก./ลบ.ม. สำหรับพื้นที่กรุงเทพฯ พบค่าฝุ่น PM2.5 พุ่งสูงมีผลกระทบต่อสุขภาพ เกินกว่า 100 มคก./ลบ.ม. ทั่วทุกเขตของพื้นที่ โดย 5 อันดับแรก คือ พระโขนง 181.6 มคก./ลบ.ม. คลองเตย 175.5 มคก./ลบ.ม. วังทองหลาง 175.1 มคก./ลบ.ม. บางนา 172.8 มคก./ลบ.ม. และวัฒนา 172.8 มคก./ลบ.ม.

วันเดียวกัน GISTDA รายงาน ข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี (Suomi NPP) และจากดาวเทียมอีกหลายดวง เมื่อวันที่ 13 ก.พ.2567 ไทยพบจุดความร้อนทั่วประเทศ 1,097 จุด ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 294 จุด ตามด้วยป่าสงวนแห่งชาติ 277 จุด พื้นที่เกษตร 223 จุด พื้นที่เขต สปก. 151 จุด แหล่งชุมชนและอื่นๆ 135 จุด และพื้นที่ริมทางหลวง 17 จุด จังหวัดที่พบจุดความร้อนสูงสุด ได้แก่ กาญจนบุรี 234 จุด ขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านพบจุดความร้อนมากที่สุด อยู่ที่กัมพูชา 3,223 จุด ตามด้วย เมียนมา 1,447 จุด ลาว 1,051 จุด และเวียดนาม 174 จุด

#### เชียงใหม่ล้างรอบคูเมืองชั้นนอก

ที่บริเวณลานประตูท่าแพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ นายพิศุทธิ์ พิศุทธกุล รองนายก

เทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ ลดฝุ่นเพื่อคนที่คู่ควรรัก โดยมีส่วนราชการและเจ้าหน้าที่สังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่เข้าร่วมกิจกรรม มีการปล่อยขบวนรถน้ำเคลื่อนออกจากลานประตูท่าแพ เพื่อไปล้างถนนและรดน้ำต้นไม้ในพื้นที่ถนนรอบคูเมืองด้านนอก เริ่มตั้งแต่ประตูสวนดอกจนถึงแจ้งหัวริน แจ้งหัวรินถึงประตูท่าแพ ประตูท่าแพถึงแจ้งกระต๊ำ และแจ้งกระต๊ำจนถึงแจ้งกู่เฮือง เป็นการลดปริมาณฝุ่นและสร้างความชุ่มชื้นในอากาศ เทศบาลนครเชียงใหม่ยังจัดกิจกรรมใบไม้แลกปุ๋ยหมัก โดยประชาชนนำใบไม้ 1 ถุง มาแลกเป็นปุ๋ยหมักได้ 1 กระสอบ ตั้งแต่เดือนมกราคม-เมษายน 2567 เพื่อลดการเผาในเขตเมือง

นายธัญชัย วรรณสุข ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 11 นครราชสีมา (ผอ.สคพ.11 นม.) เปิดเผยว่า ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 นครราชสีมา ว่าวัดได้ 53.6 มคก./ลบ.ม. สาเหตุหลักมาจากเผาในที่โล่ง ข้อมูล (GISDA) พบค่าจุดความร้อนของนครราชสีมา จำนวน 38 จุด ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในพื้นที่เกษตรกรรมและลักลอบเผาหญ้าวัชพืชริมถนนหลวง นายสยาม ศิริมงคล ผวจ.นครราชสีมา สั่งการให้นายอำเภอ 32 อำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการควบคุมกวาดซันและจับกุมผู้กระทำผิดทุกราย โดยฝ่ายปกครอง อ.สีคิ้ว จับกุมผู้ลักลอบเผาแปลงเกษตร จำนวน 5 จุด นำส่งพนักงานสอบสวน สภ.สีคิ้ว ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป



# สนค.แนะธุรกิจบริการพลิก4ด้าน รับมือพฤติกรรมผู้บริโภคยุคเอไอ

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันภาคบริการมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจโลก โดยมีสัดส่วนต่อจีดีพีโลกมากกว่าภาคเกษตรและอุตสาหกรรมรวมกัน และมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจาก 53% ปี 2513 เป็น 67% ในปี 2564 และสร้างการจ้างงาน 50% ของการจ้างงานทั่วโลก เป็นตัวกลางการผลิตสินค้าและบริการต่างๆ และสร้างมูลค่า 3.95 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ มากกว่าสองเท่าของการส่งออกบริการ หนึ่งในปัจจัยมีผลต่อแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจบริการ คือ ความสนใจของผู้บริโภคยุคใหม่ เช่น การใช้เทคโนโลยี AI จัดการกับปัญหาในชีวิตประจำวัน ทำให้ภาค

บริการคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร เติบโตเฉลี่ยต่อปี 10% ซึ่งพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ที่มีความสำคัญต่อแนวโน้มของธุรกิจบริการในปัจจุบัน

นายพูนพงษ์กล่าว และแต่ละวัยมีความต้องการแตกต่างกัน สนค.ให้ข้อเสนอแนะให้ผู้ประกอบการธุรกิจบริการต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับทิศทางการค้าที่เปลี่ยนแปลงไปได้แก่ 1.ติดตามแนวโน้มและความเปลี่ยนแปลงของโลก และแสวงหาความรู้อย่างสม่ำเสมอ 2.สร้างความร่วมมือกับคู่ค้าที่หลากหลาย 3.ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจบริการและสร้างนวัตกรรมที่หลากหลาย และ 4.ให้ความสำคัญกับคุณค่าและการพัฒนาที่ยั่งยืน



**เกษตรวันนี้.....** ● กรมประมง ประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน บริเวณทะเลอ่าวไทยตอนกลาง (มาตรการปิดอ่าว) โดยครอบคลุมเขตพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี เป็นเวลา 2 ช่วง คือ ช่วงแรก ระยะเวลาตั้งแต่วันที่-15 พฤษภาคม 2567 ตั้งแต่ปลายแหลมเขาม่องถ่าย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ถึงอำเภอคอนสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นพื้นที่ 26,400 ตารางกิโลเมตร เพื่อคุ้มครองพ่อแม่พันธุ์ปลาทูไต้หวัน..... ● ช่วงที่ 2 ตั้งแต่ปลายแหลมเขาม่องถ่าย ถึงอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พื้นที่ 8,100 ตารางกิโลเมตร ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม-14 มิถุนายน 2567 เพื่อให้ลูกปลาทูไต้หวันมีโอกาสเจริญเติบโตเดินทางเข้าสู่พื้นที่อ่าวไทยรูปตัว ก เพื่อให้ปลาทูไต้หวันได้เจริญเติบโตเป็นพ่อแม่พันธุ์ต่อไป..... ● จากการศึกษาทางวิชาการ พบมาตรการมีความสอดคล้องกับวงจรชีวิตปลาทูไต้หวัน คือ เป็นช่วงที่ปลาทูไต้หวันมีความสมบูรณ์เพศสูงสุด สามารถแพร่ขยายพันธุ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำได้อย่างยั่งยืน..... ●

**นายกฯหล้าปลื้ม**